

โรงแรมอันเป็นสัญลักษณ์ของหาดกะตะเปลี่ยนชื่อ เป็นโบ๊ทเฮาส์ บาย มนทาระ

ภูเก็ต - 8 กุมภาพันธ์ 2557: โบ๊ทเฮาส์บนหาดกะตะ จังหวัดภูเก็ตได้เปลี่ยนชื่อเป็น โบ๊ทเฮาส์ บาย มนทาระ เพื่อเสริมสร้างสถานภาพในฐานะโรงแรมอันเป็นสัญลักษณ์ของเกาะภูเก็ตที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบร่วมสมัยให้แก่แขกที่มาพักทุกท่าน การเปลี่ยนชื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 25 ปีของรีสอร์ทหรูริมหาดแห่งนี้

นอกจากภัตตาคารโบ๊ทเฮาส์ ไวน์แอนด์กริลล์ และห้องเก็บไวน์ที่ได้รับรางวัล ซึ่งมอบความสุนทรีย์ให้แก่การรับประทานอาหารแล้ว มนทาระ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมได้ปรับโฉมรีสอร์ททอายุ 25 ปีบนหาดกะตะแห่งนี้ให้เป็นที่พักระดับหรูครบวงจรอันเจียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อนสำหรับแขกที่ต้องการปรนเปรอทุกโสตประสาทท่ามกลางสภาพแวดล้อมริมหาดที่เป็นเอกลักษณ์และน่าตื่นตาตื่นใจ

“ด้วยการเปลี่ยนชื่อแบรนด์นี้ แขกที่มาพักจะมั่นใจได้ว่านอกจากจะยังคงรักษามาตรฐานสากลของที่พักระดับชั้นนำพร้อมด้วยบริการอันยอดเยี่ยมและบริเวณหาดอันเป็นส่วนตัวบนหาดกะตะแล้ว ยังจะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ดีที่สุดภายในรีสอร์ทเดียว เราคิดว่าบุคลิกภาพของรีสอร์ทเทียบได้กับคนอายุ 25 ปีที่คล่องแคล่วร่าเริง มีความหลากหลาย และน่าตื่นเต้น” มร. บิล แบล็ค ประธานกลุ่มโรงแรมในเครือมนทาระ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าว

เพื่อเริ่มต้นการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 25 ปีของโบ๊ทเฮาส์ ทางทีมบริหารได้เชิญวง ลา วี ออง โรส ซึ่งเป็นวงแจ๊สหญิงล้วนสามสาวชาวฝรั่งเศสอันโด่งดัง ให้บินตรงจากเมืองนิวยอร์กเพื่อมาให้ความบันเทิงให้แก่แขกที่โบ๊ทเฮาส์ ไวน์แอนด์กริลล์ สัปดาห์ละหกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่จนถึง 14 มีนาคม 2557

“โบ๊ทเฮาส์ บาย มนทาระ เป็นมากกว่าสถานที่สำหรับการกินดื่ม เราตั้งใจให้เป็นสถานที่สำหรับสังสรรค์ยามค่ำคืนสำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลายและสนุกสนานกับความบันเทิงท่ามกลางเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน และครอบครัว” มิสมารี ลอร์ เฟลอร์รี่ ผู้จัดการทั่วไปของ โบ๊ทเฮาส์ บาย มนทาระ กล่าว “แนวคิดใหม่ของโบ๊ทเฮาส์ บาย มนทาระ คือที่ๆ บรรยากาศแห่งความสุขและเสียงเพลงไม่มีสิ้นสุด”

ภัตตาคารโบ๊ทเฮาส์ ไวน์แอนด์กริลล์ ซึ่งนำเสนอไวน์กว่า 800 ยี่ห้อจาก 17 ประเทศผลิตไวน์ทั้งไวน์โลกเก่าและโลกใหม่ ได้รับรางวัล Best Awards of Excellence จากนิตยสาร Wine Spectator ทุกปีตั้งแต่พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา และยังได้รับรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ รางวัล “Best Cellar Selection” จาก Thailand Wine List of the Year 2013 และรางวัล Travelers’ Favourite Fine Dining Restaurants ในประเทศไทยจากทริปแอดไวเซอร์

ในส่วนของห้องพัก โบ๊ทเฮาส์ บาย มนทาระ ขอเสนออัตราที่พักในราคาพิเศษเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 25 ปี สำหรับผู้ที่จองห้องสวีทแบบใดก็ได้ตั้งแต่ 5 คืนขึ้นไป ระหว่างวันจันทร์ถึง 30 เมษายน 2557 (ยกเว้นช่วงวันที่ 13-27 เมษายน 2557) จะได้ราคาเริ่มต้นที่ 13,524 บาทต่อห้องต่อคืนสำหรับห้องสวีทชมวิวทะเลสำหรับครอบครัว ราคานี้รวมอาหารเช้ากลางวันสำหรับสองท่านที่ภัตตาคาร โบ๊ทเฮาส์ ไวน์แอนด์กริลล์ ที่ได้รับรางวัล อาหารเย็นสำหรับสองท่านที่ ริกัตต้าบีชคลับ (RE KÁ TA Beachclub) ซึ่งอยู่ริมหาด การนวดน้ำมันหรือนวดแผนไทยสำหรับสองท่านหนึ่งชั่วโมง ไวน์หนึ่งขวดเมื่อมาถึง และบริการรับ-ส่งยังสนามบิน

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอื่นๆที่จะร่วมเฉลิมฉลองโอกาสนี้ ได้แก่ ริกัตต้าบีชคลับ ซึ่งเป็นบีชคลับเพียงแห่งเดียวบนหาดกะตะ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 7.00 น. ถึงเที่ยงคืน (ช่วงแฮปปี้ฮาวร์ ระหว่าง 17.00 – 18.00 น. และ 22.00 – 23.00 น.) เดอะสปา ซึ่งมีวิวทะเลในมุมกว้าง นำเสนอทรีทเมนท์หลากหลายให้เลือก เช่น การบำรุงผิวหน้าแบบจูน จาค็อบส์ การบำรุงผิวหลังอาบแดดด้วยผลิตภัณฑ์เอสเซเดิร์ม เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ที่มาท่องเที่ยวภูเก็ตยังสามารถแวะมาที่ บุติกแอนด์คาเฟ่ เพื่อลิ้มลองความอร่อยของกาแฟหรือไอศกรีมจาก คาเฟ่ ริชาร์ดส์ ขณะเพลิดเพลินกับการชมสินค้านำเข้าในบูติก อาทิ เสื้อผ้าจาก มารี ฟรองซ์ วอง ดามม์, แปะ ดู ชูร์, พรินเซส แทม แทม, และ วิลเบอร์แดง เป็นต้น รวมทั้งเครื่องประดับจากฝีมือนักออกแบบชื่อดังของไทย

แขกที่มาพักและนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบอาหารไทยและต้องการกลับไปทำเองที่บ้าน ก็สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนสอนทำอาหารซึ่งจะมีขึ้นสัปดาห์ละสามครั้งตลอดปี โดยผู้เรียนจะได้มีโอกาสลงมือปรุงอาหารเอง นอกจากนี้ ทางรีสอร์ทยังได้ร่วมมือกับ ควิกซิลเวอร์ เพื่อจัดสอนการโต้คลื่นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนของทุกปี และผู้ที่สนใจการโต้คลื่นยังสามารถซื้ออุปกรณ์และกระดานโต้คลื่นของควิกซิลเวอร์ได้ที่ร้านในรีสอร์ทด้วย

โบ๊ทเฮาส์ บาย มนทาระ ขอส่งท้ายด้วยบริการจัดเลี้ยงริมหาดอันเป็นส่วนตัวเพื่อการฉลองพิธีสมรสอันงดงามไม่มีที่ติ และการจัดเลี้ยงในรูปแบบอื่นๆตามความต้องการของแขกของรีสอร์ท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองโต๊ะ กรุณาติดต่อที่โทรศัพท์ +66 76 330 015 หรืออีเมล
fb@boathousephuket.com